

<p>วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554</p>	<p>ISSN: 2286-6302</p>
---	------------------------

<p>ที่ปรึกษา ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผศ.ดร. นเรศวร์ พันธราช ดร.พงษ์พัฒน์ รักษ์อารมณ ผศ.ร.ต.หญิง ดร. วรณิ สุขสาตร</p> <p>กองบรรณาธิการ ผศ. (พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช ผศ.ดร. รุจจาภา แพ่งเกษร ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล อ.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ อ.ปิยะพร ศรีทองสุก อ.กัญญารัตน์ ศิริประไพ</p> <p>ผู้ช่วยบรรณาธิการ สุพจน์ อุ่นเรือน สุมาลี ปัญญาใหม่ ทิพย์วาริ วงศ์เจริญธรรม พรพรหม บุญลือ อธิษฐาน เกียรติไพศาล ชาริตา ลอดเหล็ก</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์ รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ รศ.ศรีอรุณ เรศานนท์ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร ผศ.ดร.ภคพล จักรพันธ์ อนุฤทธิ์ ผศ.ดร.ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดิ์ ดร.นิรันดร ทัพไชย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ดร.พีรพงษ์ พุศิริ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ์ ดร.สุมาลี สว่าง ดร.วุฒพงศ์ ลาภเจริญ ดร.ณกมล จันทร์สม</p> <p>บรรณาธิการ ประชูร นาคเกษม</p>
--	---

บทบรรณาธิการ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและตกต่ำมาก แต่เราต้องจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการอยู่ดี แต่เศรษฐกิจแบบนี้ผู้บริโภคต้องคิดให้ดีที่สุดใน การเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เราต้องเสียไป ในฉบับที่ 4 นี้เราได้นำบทความอย่างที่ได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ มาให้ท่านได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อาจจะตรงกับที่ท่านต้องการทราบข้อมูลพอดี

ในฉบับนี้ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ด้าน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยคือปัญหาด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นคือ น้ำท่วมที่ทำให้บ้านเรือนเสียหาย หลังจากนั้นน้ำลดแล้วประชาชนก็ต้องซ่อมแซมบ้านเรือน ความต้องการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างก็มากขึ้นด้วย แต่ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้คนตกงาน แต่ก็ต้องซ่อมบ้านเรือนด้วยผู้บริโภคก็ต้องประหยัดงบประมาณในการใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งผู้บริโภคต้องเลือกวิเคราะห์ให้ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่มซึ่งต้องการเงินลงทุนก็ต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับสินเชื่อที่จะต้องการกู้เงินกับธนาคารต่างๆ ว่าเหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่

ส่วนกลุ่มของการลงทุนต่างๆ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างต่างๆ ก็จะได้รับข้อมูลที่ทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการลงทุนว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนอย่างเช่น ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราในขณะนี้ และปัจจัยอื่นๆ เป็นต้น

บรรณาธิการ

สารบัญ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1
กัญญารัตน์ ศิริประไพ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการน้ำมัน ปตท.ในเขต กรุงเทพมหานคร	18
อลิสา ศิรินาฎเจริญ และไกรชิต สุตะเมือง	
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หมวดขนส่ง	38
ธนวัฒน์ คิมผล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	54
ธีรยุทธ ทวีจรชัยกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	74
สุวิมล สังขทับทิมสังข และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ของลูกค้าธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร	95
มัญชุตา กิ่งเนตร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ	114
พรพิรุณ พิทักษ์กุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก	
ในส่วนปฏิบัติการ	134
จุไรรัตน์ แซ่เตียว และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรส	
เทอร์รองส์ประเทศไทยจำกัด	160
เสาวลักษณ์ แสงจันทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน	179
ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุข และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ	